

Bích chương này là một phần của loạt tài liệu giúp học sinh học hỏi về sự kỳ thị chủng tộc tại Canada và làm thế nào để chống lại điều đó trong cộng đồng của mình! Loạt tài liệu giáo dục này có 6 bích chương và 6 video. Nếu bạn có thể, hãy thử bắt đầu từ đầu và tìm hiểu chúng theo thứ tự! Bích chương này là tấm thứ nhất của loạt bích chương.

Hiểu Chủng Tộc và Sự Kỳ Thị Chủng Tộc

Trong thế giới ngày nay, chúng ta sống chung với nhiều những người khác nhau. Tiếc thay, không phải tất cả chúng ta đều thuận hòa và một số người bị đối xử bất công vì chủng tộc, giới tính, tôn giáo và bản sắc khác. Điều này được gọi là sự phân biệt đối xử.

Một dạng của sự phân biệt đối xử được gọi là kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc là khi một nhóm người bị đối xử tệ hơn so với những người khác vì chủng tộc của họ.



Để hiểu rõ hơn sự kỳ thị chủng tộc, chúng ta trước tiên hãy tìm hiểu một số các ý...



Chủng tộc là một cách để nhóm con người theo cách họ trông như thế nào, như màu da, màu mắt và màu tóc của họ và các phần khác của thân thể. Đây là một ý tưởng được tạo ra bởi những người muốn có quyền hành đối với những người khác. Ví dụ, người Hoa, người Đại Hàn và người Nhật được nhóm chung vào người Á Đông vì họ có màu da, mắt và tóc tương tự giống nhau.

động từ: phân biệt chủng tộc (racialize), tính từ: thuộc về chủng tộc (racial)



Văn hóa là khi một nhóm người cùng có chung một ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, cách sống và nhiều điều khác nữa. Ví dụ, một người Hoa có thể nói rằng họ thuộc cộng đồng người Hoa trong khi một người Đại Hàn có thể nhận dạng mình với cộng đồng người Đại Hàn. Tuy người Hoa và người Đại Hàn có chung các nét tương tự, có nhiều điều khác biệt giữa nền văn hóa của người Hoa và người Đại Hàn. Bạn có thể mừng văn hóa của những người khác mà không nhất thiết phải là một phần của nền văn hóa đó.



Quốc tịch liên quan tới nơi bạn sinh ra hay công dân của một quốc gia. Quốc tịch có nghĩa bạn sống tại một quốc gia và có hộ chiếu từ quốc gia đó. Một số các ví dụ về quốc tịch là người Canada và người Hoa Kỳ.



Chủng tộc có thể liên quan đến văn hóa, quốc tịch hoặc cả hai. Tại Canada, chúng ta thấy nhiều người gốc Á khác nhau, chẳng hạn như người Hoa, người Đại Hàn, người Phi Luật Tân - và những người không thuộc chủng tộc Châu Á, chẳng hạn như người Jamaica, người Nga và người Ý Đại Lợi.



Tôi có quốc tịch Canada vì tôi sinh ra tại Canada.



Mọi người xem chủng tộc của tôi như là người Châu Á vì tôi trông như người Á Đông.



Chủng tộc của tôi là người Hoa bởi vì tổ tiên của tôi đến từ Trung Hoa.

Văn hóa của tôi liên quan đến quốc tịch, dân tộc và chủng tộc của tôi:



Như một phần của nền văn hóa Trung Hoa, tôi mừng Tết Âm Lịch và làm các món ăn người Hoa.



Sống tại Canada cho phép tôi gặp gỡ được nhiều người khác nhau và cũng được hưởng được nhiều thứ từ nền văn hóa của họ. Ví dụ, tôi ăn bánh pizza, xem phim Tamil và nghe nhạc Đại Hàn.

Như bạn có thể thấy, có nhiều cách khác nhau để nhận dạng chính bản thân mình. Tiếc thay, nhiều người trong chúng ta dùng các hình thức nhận dạng này để suy đoán người khác. Các suy đoán này được gọi là các định kiến.

Định kiến gây hại vì định kiến không lý đến các sự khác biệt của cá nhân chúng ta. Điều này không công bằng khi một người nào phán xét về bạn khi họ không có dành thời gian để tìm hiểu bạn.



“Nè, bạn chắc phải giỏi toán vì bạn là người Á Đông.”

Loạt tài liệu học này được thực hiện bởi giáo viên với sự hỗ trợ của học sinh, gia đình, các tổ chức và thành viên của các cộng đồng Thổ Dân, Người Da Đen và Người Hoa.

Để có thêm các nguồn tài liệu dành cho học sinh, truy cập ccncsj.ca/further-learning.

Để có các dẫn, truy cập ccncsj.ca/infographics.

Để biết thêm thông tin, truy cập ccncsj.ca.